

Số: 70 /TB-UBND

Bắc Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đã chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông để nghe báo cáo về kết quả, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ đã giao năm 2014; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, thống nhất biện pháp thực hiện trong thời gian tới; tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT, Trung tâm TH-CB và Trưởng các phòng, đơn vị liên quan trực thuộc Sở. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, ý kiến của các đại biểu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Các nhiệm vụ giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tiến độ đều chậm so với yêu cầu. Đặc biệt việc xây dựng hệ thống Thư điện tử của tỉnh yêu cầu xong trong tháng 3/2015 nhưng đến nay chưa hoàn thành ảnh hưởng đến hoạt động chung của tỉnh. Yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cần tập trung rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được giao, trong đó cần lưu ý:

1- Về việc xây dựng Cổng thông tin điện tử của tỉnh: yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông rà soát lại toàn bộ hạ tầng CNTT phục vụ Cổng; xây dựng Cổng TTĐT hoàn chỉnh, hiện đại, chuẩn hóa theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời đáp ứng được yêu cầu mở rộng và nâng cấp sau này. Sở Thông tin và Truyền thông kiểm điểm lại các công việc mà Sở đã chuẩn bị, báo cáo, đề xuất cụ thể với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2015 để quyết định.

2- Về xây dựng hệ thống Thư điện tử: Do tiến độ chậm vì vậy giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thuê của VDC Online để đảm bảo duy trì hệ thống Thư điện tử. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu tham mưu tiếp nhận chuyển toàn bộ hệ thống trang thiết bị phục vụ Thư điện tử từ VDC Online về tỉnh quản trị. Đồng thời đánh giá hiệu quả, khả năng quản lý, vận hành hệ thống... Sở Thông tin và Truyền thông tạm dừng kế hoạch đấu thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ chuyển đổi hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Giang từ VDC Online về Trung tâm dữ liệu của tỉnh - đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian xem xét đánh giá hiệu quả của hệ thống Thư điện tử tiếp nhận từ VDC Online, trên cơ sở đó sẽ quyết định cụ thể.

3- Về phần mềm QLVB&ĐHCV: Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá 02 phần mềm hiện đang sử dụng trên địa bàn tỉnh; hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2015 (Phần mềm có khả năng tích hợp chữ ký số và theo dõi, đơn đốc kiểm tra nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao)

4- Kết quả triển khai Dự án Hệ thống thủ tục hành chính công liên thông từ tỉnh đến xã: Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung còn lại của dự án (rà soát nếu có nội dung nào trùng với các dự án đang triển khai trên địa bàn thì dừng lại tránh lãng phí). Riêng phần mềm 19 sở, ngành thì nghiên cứu lại (Chỉ triển khai phần mềm lõi và đảm bảo tích hợp và liên thông đối với các phần mềm hiện các đơn vị đang sử dụng) cho phù hợp.

5- Các nội dung khác:

- Nhất trí xây dựng đề án chính quyền điện tử gắn với xây dựng Quy hoạch tổng thể ứng dụng, phát triển CNTT đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Giao Sở Thông tin và Truyền thông sớm triển khai xây dựng và hoàn thành trong quý III, trình UBND tỉnh tháng 8/2015.

- Xây dựng Quy chế quản lý, khai thác, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ cho các đơn vị, cá nhân khai thác, sử dụng thuận tiện...

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TPVX2.

Bản điện tử:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng và đơn vị.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Nguyễn Thanh Bình